

สรุปมติของการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นวมาน

วาระ	เรื่อง	สาระสำคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจำคณะ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๑.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผลการประเมินจะอยู่ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๔.๔ ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับหลักสูตรเท่านั้น ส่วนระดับคณะซึ่งประเมินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น จะนำเข้าเสนอที่ประชุมรับทราบอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในครั้งถัดไป มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒	มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยปรับแก้ไขเล็กน้อยตามที่คณะกรรมการประจำคณะฯ เสนอ	เลขานุการ
๓	เรื่องสืบเนื่อง	-	
๔	เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติ	ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ ๔ รหัสนักศึกษา ๕๘ ร่วมกัน มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
	๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคพิเศษ	ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และสาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่รหัสนักศึกษา ๕๘ - ๖๑ ร่วมกัน มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองผลการศึกษา ของนักศึกษา สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และสาขาวิชานิติศาสตร์	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
	๔.๓ พิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคฤดูร้อน ภาคปกติ	ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑. นางสาวเบญญาพร สายทอง ๕๘๔๔๒๑๑๐๑๖๑-๗ ๒. นางสาวณัฐทิกา โมขทิพย์ ๕๘๔๔๒๑๑๐๑๖๑๗-๒ มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคปกติจำนวน ๒ คน ดังรายชื่อข้างต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
	๔.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖ ระดับดี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๕ ระดับ ดี	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

วาระ	เรื่อง	สาระสำคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจำคณะ	ผู้รับผิดชอบ
๔	๔.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	<p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ ระดับ ดี</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๒ ระดับ ดี</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๔ ระดับ ดี</p> <p>หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๒ ระดับ ดี</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คะแนนเฉลี่ย ๓.๑๕ ระดับ ดี</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๒ ระดับ ดี</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๗ ระดับ ปานกลาง</p> <p>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๒.๖๑ ระดับ ปานกลาง</p> <p>หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๕ ระดับ ปานกลาง</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้ผลการประเมินในระดับปานกลาง ในปีถัดไปควรมีการพัฒนาให้คะแนนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปจากเดิม</p> <p>มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ</p>	
	๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ	<p>ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ พิจารณาตรวจสอบให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนจะเสนอเข้าคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน</p> <p>มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการให้ เป็นไปในเชิงสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา และให้อำนาจหน้าที่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม</p>	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
	๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณส่วนตัว	<p>ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ใช้งบประมาณส่วนตัว โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ พิจารณาตรวจสอบให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนจะเสนอเข้าคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน</p> <p>มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการให้ เป็นไปในเชิงสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา และให้อำนาจหน้าที่ที่กว้างขึ้นกว่าเดิม</p>	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย
	๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบตราประจำคณะและดอกไม้ประจำคณะ	<p>ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตราประจำคณะศิลปศาสตร์ และดอกไม้ประจำคณะ เพื่อจะนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่อไป รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารแนบท้ายสรุปมติของที่ประชุม</p> <p>มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ</p>	รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย

วาระ	เรื่อง	สาระสำคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจำคณะ	ผู้รับผิดชอบ
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ ทหารเรือเรื่องปรับปรุงหลักสูตร	<p>นางสาวนิลวรรณ สายสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบไปด้วย ๓ หลักสูตร ซึ่งจะครบกำหนดในการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จึงขอทหารเรือที่ประชุมเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหัวหน้าสาขาวิชา ภาษาต่างประเทศดำเนินการให้ทันตามระยะเวลา</p>	หัวหน้าสาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ

ตราสัญลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



ความหมาย

หมายเลข 1 เปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างนำทางการศึกษา ปัญญา
โอกาสทางการศึกษา

หมายเลข 2 หนังสือ หมายถึง หนังสือที่รวบรวมวิชา ความรู้ ทั้งศาสตร์
(Science) หมายถึง สิ่ง que ศึกษาได้โดย
หลักการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีเหตุและ
ผล และ ศิลป์ (Arts) หมายถึง สิ่งที่ใช้
ความรู้สึก ประสบการณ์ สัญชาตญาณ
ความสามารถส่วนบุคคล

สีส้ม แสดงถึง พลัง ความยุติธรรม ความรอบรู้ ความตื่นตัว
ความสนุกสนาน ความเป็นอิสระ ความสุข ความมั่นใจ
ความอบอุ่น การเปิดรับ การคิดบวก

ปรัชญา

“นำศาสตร์ ปราชญ์ศิลป์”



Faculty of Liberal Arts
Kalasin University

ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกทองกวาว

